



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองาว อำเภอองาว จังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖๑๒๕๖

ที่ ลป ๐๗๓๒/๑๘๑

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอพิจารณาลงนามและขออนุญาตนำเผยแพร่การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอองาว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม หรือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) โดยทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงาน จะต้องรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบงบประมาณ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๒๕ ราย เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้หน่วยงานทราบตาม หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๒ / ๖๑๑๐๗๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก จึงขออนุญาตนำขึ้นเพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองาวและปดประกาศที่บอร์ดของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองาว เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองาว <http://www.ngaohealth.go.th> และปดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองาว ต่อไป

(นายพิชญ์ จินใจเย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ-ดำเนินการ

(นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ)

สาธารณสุขอำเภอองาว



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และ
เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเดนและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบงบประมาณ๒๕๖๔


สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง
วัน/เดือน/ปี : ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเดนและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ
งบประมาณ
รายละเอียดข้อมูล
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน หน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเดนและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบงบประมาณ
Linkภายนอก :
เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง <http://www.ngaohealth.go.th>
หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นายพิชญ จินใจเย็น)	(นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สาธารณสุขอำเภอจางหวัดลำปาง
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวบุษบาอินเียว)

นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔